



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VCS
วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ปค ๑. ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจีระ)</p> <p>๑.๑ การสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรค COVID-19</p>	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ ให้ความสำคัญกับการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบริหารความช่วยเหลือ โดยกำชับ ป. กน. ผอ.บ. เร่งรัดดำเนินการสำรวจข้อมูล โดยห้ามไม่ให้มีการเรียกร่องเงินในการทำบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้อำเภอดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อที่ส่วนกลางจะได้ประมวลผลข้อมูลในภาพรวมและนำไปวางแผนงานในการบริหารความช่วยเหลือ และบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒. ให้ อำเภอ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ในการสำรวจฯ ที่ถูกต้อง ซึ่งการสำรวจนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการชดเชยรายได้ ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือน ของกระทรวงการคลัง และจะไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิ การได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลแต่อย่างใด เน้นย้ำอย่าให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน ทั้งนี้ การสำรวจข้อมูลดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลไว้สำหรับหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ อปท. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาบริหารความช่วยเหลือประชาชนต่อไป</p> <p>๓. ให้ อำเภอ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้มีการสำรวจไว้ และประมวลข้อมูลไว้ โดยเฉพาะการประสาน อปท. ในพื้นที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑.๒ การบรรเทาความเดือดร้อน และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบฯ ประเภทคนเร่ร่อน และคนตกงานที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ สนับสนุนการดำเนินการตามโทรสารในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๔๔๓ ลว. ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งแจ้งแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ได้รับผลกระทบฯ ประเภทคนเร่ร่อน และคนตกงานที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ โดยให้ประสานการดำเนินการกับ พมจ. อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเด็นที่สำคัญ คือ ให้เน้นการจัดอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการคัดกรองโรค และหาแนวทางการช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิลำเนา</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๓ การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้ ๕,๐๐๐ บาท ของกระทรวงการคลัง</p>	<p>- ให้ อำเภอ แจ้ง กน. ผญบ. กม. สนับสนุนการลงพื้นที่ของ “ทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอ” ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น สรรพากร สรรพสามิต ธารักษ์จังหวัด รวมถึงธนาคาร อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น โดยให้ นอ. เน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ซึ่งมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ชี้เป้าหมายบุคคล ส่วนการวินิจฉัยต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของ “ทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอ” ในการลงพื้นที่</p>	<p>อำเภอ</p>
<p>๑.๔ แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโรคภัย พ.ศ. ๒๕๔๗</p>	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน กรณีพบการกักตุนโรคภัย ผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ สร้างความรู้และความเข้าใจต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรคภัยเป็นลำดับแรก เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงผลกระทบจากการกักตุนโรคภัย กรณีพบการกักตุนโรคภัย ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินคดีให้ ปค. ทราบต่อไป</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๕ การปฏิบัติหน้าที่ของ กน. ผญบ. และ กม.</p>	<p>- ให้ อำเภอ กำชับ เน้นย้ำ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กน. ผญบ. และ กม. โดยให้ใช้ความระมัดระวังและการวางตัวที่เหมาะสมในภารกิจหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ เช่น เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ การสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ให้กำชับการพกพาอาวุธในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้พกพาเท่าที่จำเป็นด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และรัดกุม</p>	<p>อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๖ การกำกับติดตาม การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง กน. ผญบ. หากตรวจสอบพบในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ	จังหวัด/อำเภอ
๑.๗ ประเด็นความเดือดร้อนอื่น ๆ ของประชาชนในพื้นที่	- ให้ จังหวัด/อำเภอ บริหารจัดการในพื้นที่ให้เหมาะสม มีการแบ่งสรรบุคลากร และทรัพยากรการบริหารให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง เช่น กัญแจ่ง วาดภัย พายุฤดูร้อน เป็นต้น	จังหวัด/อำเภอ
๑.๘ การบริหารงบประมาณในภาพรวม	๑. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด ๒. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เตรียมการปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากการโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติ ครม.	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ
๑.๙ การเพิ่มเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการของ ปค.	- ให้ อำเภอ ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าจ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุกคน ทั้ง ๔,๖๔๙ คน เพิ่มเติมจากเดิม ๘,๐๐๐ บาท เป็นเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และย้อนหลังอีกเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานในช่วงการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ทั้งนี้ ขอให้ นอ. ดุแล ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	อำเภอ
๑.๑๐ ขอให้กำลังใจและชื่นชมความทุ่มเทและเสียสละของฝ่ายปกครองทุกภาคส่วน	- ให้ ปจ./นอ. ดูแลสุขภาพของตนเอง ดูแลสุขภาพของทีมงาน และบุคลากรทุกภาคส่วนของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติงาน ดูแลเบียดเบียน ค่าล่วงเวลา การจัดหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง หากงบประมาณไม่เพียงพอให้แจ้งผ่าน ผตปค. ประจำเขตพื้นที่โดยด่วน เพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไป	ปจ./นอ.
๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.บห. (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) ๒.๑ การจัดระเบียบการบริจาคสิ่งของของภาคเอกชนในพื้นที่	- ให้ อำเภอ ทำความเข้าใจกับผู้ประสงค์จะบริจาคสิ่งของให้ประสานกับอำเภอหรือ อปท. ในพื้นที่ทราบก่อนการแจกจ่ายเพื่อช่วยในการจัดการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)	อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ นอ. ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และแจ้งอปท. ในพื้นที่รับทราบ ตามแนวทางของโทรสารในราชการมท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๑๑ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓</p>	
<p>๒.๒ การสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19</p>	<p>๑. ให้ อำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับฟังการแถลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และกรณีมีข่าวสารใหม่ ๆ ที่ต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบ ขอให้แจ้ง กน. ผอ.อบ. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว กลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน เป็นต้น</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง รวบรวมและสังเคราะห์ข่าวสารต่าง ๆ โดยให้เผยแพร่ทาง Facebook “กรมการปกครอง Fanpage” และกลุ่มไลน์ต่าง ๆ ของ ปค. เพื่อสร้างการรับรู้ต่อไป</p>	<p>อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง</p>
<p>๒.๓ การติดตามข้อสั่งการ หนังสือสั่งการในภาพรวมของ มท. เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ รับฟังแนวปฏิบัติต่าง ๆ ชักซ้อมหนังสือสั่งการรอบสัปดาห์ในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับทุกจังหวัด โดยมี ร.ปมท. เป็นประธาน ซึ่งจะมีการชักซ้อมชี้แจงหนังสือสั่งการต่าง ๆ และตอบคำถาม หรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างจังหวัดและมท. โดยถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Channel เป็นประจำทุกวันอังคาร เวลา ๑๕.๐๐ น. หากติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วนให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังการประชุม</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๒.๔ ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ส่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในพื้นที่ โดยแจ้งผ่านช่องทางติดต่อของศูนย์โควิดฯ ปค. หรือ สล.ปค. ผ่านทาง “กรมการปกครอง Fanpage” หรือกลุ่มไลน์ โดยส่งได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เอกสารต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) ๓.๑ การประเมินสถานการณ์ในพื้นที่</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ เช่น ปัจจัยที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมทั้งการจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้และการดูแลรักษา อาทิ หน้ากากอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่</p>	
<p>๓.๒ ภารกิจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง</p>	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการวางแผน ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการประชาชน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง (New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ เป็นต้น</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความตึงเครียดในการดำรงชีวิตและสามารถผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓.๓ การแก้ไขปัญหาเสพติด</p>	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ ใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโอกาสในการกำหนดขอบเขตและการบริหารพื้นที่ รวมถึงการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการทำงานในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง กำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลให้กับส่วนภูมิภาคในการดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง</p>
<p>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.ปท. (นายพิริยะ ฉันทดิลก)</p> <p>๔.๑ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ใช้กลไกด้านการอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและศูนย์ดำรงธรรม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเดือดร้อนในเรื่องเศรษฐกิจ เช่น การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท หรือแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการทวงถามหนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย เป็นต้น</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๔.๒ การสำรวจแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ สำรวจและตรวจสอบแหล่งน้ำทั้งแหล่งน้ำปิดหรือแหล่งน้ำที่เชื่อมโยงในพื้นที่ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงฤดูฝน โดยใช้กลไกชมรมคนรักน้ำและจิตอาสา ในการดำเนินการสำรวจและตรวจสอบแหล่งน้ำ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๕. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท (นายวินัส สีสุข) ๕.๑ การบรรเทาความเดือดร้อนและ การช่วยเหลือคนไร้บ้าน</p>	<p>- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นของคนไร้บ้านจากฐานข้อมูลของ สำนักทะเบียนตามคำร้องขอ หากไม่พบข้อมูลขอให้ ดำเนินการส่งลายพิมพ์นิ้วมือให้ สน.บท. ตรวจสอบข้อมูล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลรับสิทธิสวัสดิการในการช่วยเหลือ ตามมาตรการของรัฐบาล ทั้งนี้ หากไม่สามารถตรวจสอบ ข้อมูลใดๆ ได้ ให้ดำเนินการตามแนวทางตามกฎหมาย ทะเบียนราษฎร เพื่อกำหนดเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้สามารถรับสิทธิสวัสดิการในการช่วยเหลือตามมาตรการ ของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>สำนักทะเบียน อำเภอ</p>
<p>๕.๒ การร้องเรียนการทำงานของ สำนักทะเบียน</p>	<p>- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอ ให้บริการประชาชน ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรหาย การเปลี่ยนสถานะของบุคคล เป็นต้น เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนในการรับความช่วยเหลือเยียวยา ตามมาตรการของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของ หนังสือสั่งการ ปค. เรื่องการให้บริการประชาชนกรณี ที่มีความจำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>สำนักทะเบียน อำเภอ</p>
<p>๖. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือ ดำเนินการ วช. : การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>- ให้ สำนัก/กอง เตรียมการชี้แจงในกรณีไม่ปรับลด งบประมาณ หรือปรับลดจะส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแนวทาง กำหนด รวมถึงการปรับปรุงคำชี้แจงค่าของงบประมาณฯ ของ แต่ละหน่วยงาน</p>	<p>สำนัก/กอง</p>

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐